

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (1 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน)

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาตนเอง	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ	วันที่/สถานที่	หน่วยงานที่จัด
ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ	ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ครั้งที่ 4		17 ตุลาคม 2561 / โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.	ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI
	ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14	ได้พัฒนาตนเองผ่านงานนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง "การสร้างความรู้ผ่านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศน์ สร้างสรรค์สังคม"	27 เมษายน 2562 / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม	ประชุมสัมมนาเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการยกระดับคุณภาพการผลิตครูในยุค Thailand 4.0		19 กันยายน 2561 / โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
	งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11	สามารถนำแนวคิดและความรู้ทางด้านศาสตร์การสอน การจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เกิดเกิดทักษะทางปัญญาและกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมจากกิจกรรมในห้องเรียน โดยการใช้วิจัยเป็นฐานได้อย่างมีคุณภาพ	18-19 ตุลาคม 2561 / อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี	Pico
รศ.ดร.พูนสุข อุดม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม Outcomes-Based Education และ Backward Design		20-21 พฤศจิกายน 2561 / โรงแรมนิวซีชั่น สแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา	ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.นพแก้ว ณ พัทลุง	ประชุมสัมมนาเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการยกระดับคุณภาพการผลิตครูในยุค Thailand 4.0		18-20 กันยายน 2561 / โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาตนเอง	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ	วันที่/สถานที่	หน่วยงานที่จัด
ผศ.ดร.นพเก้า ฌ พัทลุง	เรื่อง International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning in Vienna, Austria 2018(IAC-GETL in Vienna 2018)	นำความรู้ด้านการวิจัยมาใช้สอนในวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท และสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งประยุกต์ใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม	17-25 พฤศจิกายน 2561 / ประเทศออสเตรีย	
อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี	ประชุมวิชาการประจำปีงานระพีเสวนาและจิตตปัญญาศึกษา		25-28 พฤศจิกายน 2561 / สภาคริสตจักรในประเทศไทย	ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน, อ.ฉัตรชยา รอดระหงษ์, ผศ.ดร.นพเก้า ฌ พัทลุง, ผศ.ดร.พัศเบศวัฒน์ เวชวิริยะสกุล, รศ.ดร.พูนสุข อุดม, ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ, อ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว, อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี และ ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA		24-25 เมษายน 2562 / ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.พัศเบศวัฒน์ เวชวิริยะสกุล และ รศ.ดร.พูนสุข อุดม	โครงการยกระดับหนังสือ ตำรา สู่งานพิมพ์		15 พฤษภาคม 2562 / ห้อง SC315 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ	คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ